

สรุปปัญหาความต้องการของชุมชนจากการออกประชาคมหมู่บ้าน  
 วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ บ้านแดงหม้อ ม.๑  
 วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ บ้านบุตร ม.๓,๔  
 วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ บ้านทุ่ง ม.๕,๖

### ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ปัญหา	สาเหตุของปัญหา	แนวทางการแก้ไข
-ถนน	-ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของคนในชุมชน ถนนยุบตัว ถนนเสื่อมสภาพ -ถนนแคบ ถนนต่างระดับเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย	-ก่อสร้างถนน หินคลุก/ถนนลูกรัง -ซ่อมแซมถนนหินคลุก/ถนนลูกรัง/ถนนลาดยาง -ขยายไหล่ถนน
- ไฟส่องสว่าง	-ไฟส่องสว่างชำรุด -ไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทำให้การสัญจรไป-มาของคนในชุมชนเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย -การขยายตัวของชุมชน	-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน -ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
-ร่องระบายน้ำ	-ร่องระบายไม่มีฝาปิดทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในการสัญจรไป-มา -มีน้ำท่วมขังภายในชุมชนเวลาฝนตก เสี่ยงต่อการเกิดโรค	- ทำตระแกรงเหล็กปิดร่องระบายน้ำ - ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในชุมชน
ระบบประปาอุดตัน	-วางระบบประปามานาน	-วางท่อประปาใหม่
แหล่งน้ำสาธารณะต้นเงิน	-เกิดจากวัชพืชทับถมกันมาเป็นเวลานาน ขาดการดูแลรักษา	-ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ

### ด้านเศรษฐกิจ

ปัญหา	สาเหตุของปัญหา	แนวทางการแก้ไข
-ต้นทุนการผลิตสูง -ราคาผลผลิตตกต่ำ -ค่าครองชีพสูงรายรับน้อยกว่ารายจ่าย	- การใช้สารเคมีทำการเกษตร - ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง -	-ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร -ส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชน -ส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์

### ด้านสาธารณสุขและสังคม

ปัญหา	สาเหตุของปัญหา	แนวทางการแก้ไข
-ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่มีรถบริการส่งรักษาต่อ	-รถบริการ ๑๖๖๙ ถูกยกเลิก	จัดหารถบริการฉุกเฉิน ๑ คันพร้อมคนขับ(ตามมาตราฐานรถ(Refer)
-จากการตรวจสอบสุขภาพประชาชนประจำปีมีความเสี่ยงโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น -เสี่ยงเบาหวาน(๑๖ คน) -เสี่ยงความดันโลหิตสูง (๑๒๔ คน) -เสี่ยงเบาหวาน+ความดัน (๑๔ คน) -เสี่ยงภาวะอ้วนลงพุง	-การกินดี อยู่ดี -พันธุกรรม -พฤติกรรมสุขภาพ -	-จัดทำโครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ ห่างไกลโรคเรื้อรัง -จัดหาชุดเครื่องเสียงใหม่พร้อมที่เก็บ -จัดกิจกรรมออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง
-ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ( เพิ่มขึ้นทุกปี	-กินดีอยู่ดี -ไม่ตั้งใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	-จัดทำโครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ ห่างไกลอาหารหวาน มัน เค็ม
-จำนวนผู้สูงอายุ พิกัดเพิ่มขึ้นทุกปีมีผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงขึ้น มีผู้ป่วยจิตเวชในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น	-ประชาชนมีแนวโน้มอายุยืนเพิ่มขึ้น ติดเตียง (๗๐ คน) จิตเวช ๑๐ คน	-จัดทำโครงการถนนสายวัฒนธรรม (คนแดงหม้อไม้ทั้งกัน แบ่งปันความสุข)
-ประชาชนเจ็บป่วยและตายด้วยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี	-พฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหารสุกๆดิบๆมีผู้ป่วยตาย ปี ๖๑ (๑คน) ปี๖๒ (๑คน)	-จัดทำโครงการตรวจคัดกรองและบำบัดโรคพยาธิใบไม้ตับ
-หมู่บ้านตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำเสี่ยงการจมน้ำ	-ขาดความรู้ในการช่วยเหลือคนจมน้ำ -ไม่มีเสื้อชูชีพ/ศูนย์ช่วยเหลือ	-ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว/ช่องทางอื่น -กำหนดจุดอันตราย -ตั้งศูนย์บริการ/จัดหาเครื่องมือช่วยเหลือ
-ชมรมผู้สูงอายุไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร	-คณะกรรมการขาดความตระหนัก -ขาดความรู้ในการบริหารชมรม	-คณะกรรมการชมรม/ผู้นำ/ส.อบต. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-นักเรียน/ศูนย์ฯเด็ก/ ประชาชนทั่วไป ๑๕ ปีขึ้นไปมีปัญหาช่องปาก เช่น ฟันแท้ผุ มีหินน้ำลาย	-ขาดความรู้ในการดูแลปัญหาสุขภาพช่องปาก -ขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพช่องปาก -	-จัดฝึกอบรมโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพช่องปาก -จัดอบรมผู้ปกครองเด็ก -จัดอบรมโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพช่องปาก

ปัญหา	สาเหตุของปัญหา	แนวทางการแก้ไข
-การแพร่ระบาดของยาเสพติด	-เยาวชนอยากรู้ยากลอง -สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย -ขาดมาตรการที่ป้องกันอย่างจริงจัง -กระแสสังคม	-รณรงค์ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ออกกำลังกาย -ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม -รณรงค์ให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญ/งานศพปลอดเหล้า -รณรงค์ให้ชุมชนเข้าพรรษาปลอดเหล้า
-ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว/ขาดการดูแล	- ลูกหลานไปทำงานต่างจังหวัด - ไม่มีลูกหลานดูแล	-ส่งเสริมให้มีเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ -ส่งเสริมสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ (ชุมชนไม่ทิ้งกัน/ตัดขาดรถถนนสายวัฒนธรรม)
-จำนวนสุนัขและแมวเพิ่มขึ้นไม่สามารถควบคุมจำนวนสัตว์ได้	-สุนัขและแมวจรจรรไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ -เจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่ให้ความสนใจในการให้วัคซีนสัตว์และควบคุมจำนวนสัตว์	-จัดให้สถานที่พักพิงสัตว์ -รณรงค์สร้างความตระหนักแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง -รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

#### ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปัญหา	สาเหตุของปัญหา	แนวทางการแก้ไข
-คนรุ่นใหม่ยังไม่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีเก่าๆ	-ขาดการสืบสาน/ถ่ายทอด -ชุมชนขาดจิตสำนึก	-จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
-เยาวชนรุ่นใหม่ขาดคุณธรรมจริยธรรม/ขาดความตระหนักในหน้าที่ที่ควรมี	-สื่อ /เทคโนโลยี /เพื่อน/ สิ่งแวดล้อม/ครอบครัว	- ครอบครัวควรเอาใจใส่และปลูกฝังค่านิยมที่เหมาะสมให้กับลูกหลาน

แผนงาน/โครงการที่ชุมชนเสนอขอรับการสนับสนุน  
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

**ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

บ้าน	โครงการ	ลำดับที่	หมายเหตุ
บ้านแดงหม้อ ม.๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สามแยกเมรุ-สวนพ่อสังัด) ระยะทางประมาณ ๑๓๐ เมตร	๑	
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างแยกขามป้อมบ้านแดงหม้อ-ห้วยคำ ม.๑	๒	
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเชื่อมภายในบ้านแดงหม้อ ม.๑	๓	
บ้านแดงหม้อ ม.๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านแดงหม้อ (จากบ้านนางบังอร เสมามิ่ง - บ้านนางบังอร พลเมืองศรี ) ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	๑	
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเชื่อมภายในบ้านแดงหม้อ ม.๒	๒	
บ้านบุตร ม.๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบปิด (ธนาคารน้ำใต้ดิน) จากบ้านนางทองเพิ่ม สิงห์สาย-บ้านนายอาทิตย์ บุญพงษ์	๑	
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(จากนางศิริอร ทองอัน-นายทองอินทร์ ศรีเสริม ) ระยะทาง ๓๕๐ เมตร	๒	
บ้านบุตร ม.๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต (จากบ้านนายป่อง สีส่วน - บ้านนายสนิท สิงสาย ) ระยะทาง ๓๐๖.๕๐ เมตร	๑	
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางบรรจง ศรีเสริม -บ้านนายเดชฤทธิ์ ชาวชอบ )ระยะทาง ๑๔๔.๕๐ เมตร	๒	
บ้านทุ่ง ม.๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (จากทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๘ -บ้านนางสุพี วิเศษหอม ) ๒ ฟันระยะทาง ๑๕๐ เมตร	๑	
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สามแยกสวนนายประคอง ทุมวงศ์ -ห้วยคำ ) ระยะทาง ๔๕๐ เมตร	๒	

บ้าน	โครงการ	ลำดับที่	หมายเหตุ
บ้านทุ่ง ม.๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.๖ ( จากบ้านนายสากล หมื่นสุข - บ้านนางสุนีย์ พลบำรุง ) ๒ ฝั่ง ระยะทาง ๑๘๒ เมตร	๑	
	โครงการวางท่อระบายน้ำ (ทางหลวง ๒๔๐๘ - ร่องเหมือง )	๒	

**ด้านสาธารณสุข**

บ้าน	โครงการ	ลำดับที่	หมายเหตุ
บ้านแดงหม้อ ม.๑	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	๑	
	โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน	๒	
บ้านแดงหม้อ ม.๒	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	๑	
	โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน	๒	
บ้านบุตร ม.๓	โครงการตรวจสอบสารเคมีในเลือด	๑	
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	๒	
บ้านบุตร ม.๔	โครงการตรวจสอบสารเคมีในเลือด	๑	
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	๒	
บ้านทุ่ง ม.๕	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	๑	
	โครงการตรวจสอบสารเคมีในเลือด	๒	
บ้านทุ่ง ม.๖	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย	๑	
	โครงการตรวจสอบสารเคมีในเลือด	๒	